

Florida định tính mô hình học ‘hoàn toàn online’

Tác Giả: Lê Tâm

Thứ Tư:, 26 Tháng 9 Năm 2012 14:45

Florida hiện sẵn sàng để đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy học online.

FLORIDA - Tiểu bang Florida tính đến nay vẫn chưa thành lập mô hình học mới, nhưng không có gì ngạc nhiên hay bất ngờ về những thay đổi khác, vì đây vẫn là mô hình học công lập hoàn toàn “online.” Theo báo tin của “the Chronicle of Higher Education.”



Hình minh họa. (Hình: JIM WATSON/AFP/GettyImages)

Báo tin cho biết, nhân vật đứng đầu hệ thống giáo dục tiểu bang Florida, ông Frank T. Brogan, nói rằng học online không là đi đầu duy nhất đang được nghĩ tới, mà tiểu bang cũng tìm cách để các mô hình “truyền thống” cũng có thể chia sẻ được những lợi ích học online đang có.

Và cho dù là đi theo phương hướng nào, quyết định thành lập “Online University” của Florida sẽ ảnh hưởng đến các nhà khác, theo lời Bruce N. Chaloux, giám đốc điều hành Sloan Consortium, một tổ chức khuyến khích giáo dục trên mạng.

“Florida là một tiểu bang lớn, với đông đảo sinh viên mùn và cần có giáo dục bậc đại học, cũng như có nhu cầu quan, cả công lập lẫn tư, ở trong và ngoài tiểu bang, sẵn sàng để phục vụ cho họ

trở lại đây," theo ông Chaloux.

"Quyết định của Florida sẽ rất quan trọng vì tầm vóc và ảnh hưởng lớn của tiểu bang."

Vấn theo bản tin, giáo dục online đang là đề tài thảo luận sôi nổi tại Quốc Hội tiểu bang Florida và đang được coi là một giải pháp cho nhu cầu cung cấp một lực lượng lao động có trình độ và khả năng cao hơn.

Florida hiện sẽ sàng để đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy học online. Tiểu bang đã có một trường trung học online, với kho học 150,000 người theo học. Và đến năm 2011, kho học mở rộng sẽ có 300,000 sinh viên học thạc sĩ đại học tiểu bang đã lấy ít nhất là một lớp online.

Trong khi đó, việc xây dựng một trường đại học mới là điều rất khó khăn, và tiểu bang cũng không có ngân sách để mở rộng các đại học hiện hữu.

Chủ tịch Hội Viên tân của tiểu bang Florida, ông Will W. Weatherford, nói rằng, "Chúng ta rõ ràng là không thể xây thêm trường, và không phải ai cũng muốn phải học đại học trong cùng một phòng với 600 người khác. Việc xây dựng Online University sẽ giúp đáp ứng các nhu cầu theo phương cách của thế kỷ 21."

Ông Chaloux, thuộc Sloan Consortium, nói rằng việc chia sẻ các lớp online hiện có cũng có thể giải pháp tốt hơn là hình thành đại học online mới, vì chú trọng vào việc cải thiện những gì đang có.

Đây cũng là giải pháp mà một số tiểu bang khác đang đi theo. Tiểu bang Kentucky có một "portal" thu thập tất cả các lớp online từ các trường đại học của mình; tiểu bang Louisiana và Oklahoma có chương trình online nhằm khuyến khích người lớn tuổi hoàn tất các lớp học của mình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn ủng hộ giải pháp online. Hội cho rằng các lớp học trên

Florida đã tính mô hình học 'hoàn toàn online'

Tác Giả: Lê Tâm

Thứ Tư, 26 Tháng 9 Năm 2012 14:45

mạng cho giúp giải quyết một số khó khăn về phòng ốc, tài liệu dành cho sinh viên để có được những lợi ích nào. Điều này, lập học trên mạng không thể nào thay thế lập học "truyền thống," nên các sinh viên có thể học đi học lại tiếp xúc, trao đổi ý kiến với nhau.

Giáo sư Reid Oetjin, một phân khoa trường đại học University of Central Florida, cho rằng "mô hình học hoàn toàn online sẽ giúp đi con tim và linh hồn của mình."

"Đây là điều thu hút nhiều sinh viên khi học online, thu hút nhiều giáo sư khi dạy online, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải xem điều gì tốt đẹp nhất cho sinh viên, và tôi tin rằng chúng ta cần có sự đổi mới trong tiếp cận giáo sư và sinh viên cũng như giữa sinh viên với nhau."